



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การใช้งบประมาณ 45,000 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ( มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ) , เว็บไซต์ ( มติชน, แนวนวหน้า ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ ผู้จัดการ สปริงนิวส์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวหุ้น สำนักข่าวไทย ntiontv.)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. โพสต์ข้อความลงกลุ่มไลน์ผู้บริหารสร. ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการนำเสนอโครงการตามงบประมาณตามพรก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ตามที่สร.ได้รับจัดสรรมาเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินจำนวน 45,000 ล้านบาท ว่างบประมาณนี้ เราควรต้องจัดการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยากระบายให้ทุกท่านได้ใช้หลักการพิจารณาโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจที่เสียหายไปและการช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชน ใช้งบประมาณนี้ถูกหมุนเวียนใช้เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเงินภายในประเทศได้มากที่สุด พยายามใช้ของที่สั่งซื้อจากต่างประเทศให้น้อยที่สุด อดหนุนกิจการของคนไทยให้มากที่สุด ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันคิดให้ละเอียด และนำเสนอตามสายงานบังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด และขอเชิญประชุมสัปดาห์หน้า

สำหรับแผนงานตามที่ ครม.อนุมัติดังกล่าว กำหนดไว้ ประกอบไปด้วย 1.แผนงานหรือโครงการที่รองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสียหาย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้นำชาวยุโรปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.เพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรควัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 3.แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านการสาธารณสุขของประเทศ 4.แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 5.แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### 2.มาตรฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท

- องค์กรผู้บริโภค ออกข้อเสนอภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยระบุว่า ตามที่ กรม สบส. ประกาศ ให้มีการดำเนินการเชิงรุกในการตรวจโควิด-19 และ สบสข. ได้มีประกาศจ่ายเงินชดเชยในการดำเนินการดังกล่าว องค์กรผู้บริโภค ได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชน และ สสจ. ในบางพื้นที่ว่า การดำเนินการของรพ.เอกชน มีปัญหาและข้อสังเกตในการดำเนินการหลายประการดังนี้ 1. การดำเนินการตรวจเชื้อโควิดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ความพร้อมของอุปกรณ์ ชุด PPE บางหน่วยบริการ เสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่เชื้อของผู้ให้บริการ บางแห่งไม่มีการเปลี่ยนถุงมือ , ความเหมาะสมของสถานที่ เช่น การจัดชุด mobile ไปปั๊มน้ำมัน และไม่มีการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมในการตรวจเชื้อ , การเก็บเชื้อ (specimen) ไม่มั่นใจว่าจะจะเป็นไปตามมาตรฐานการเก็บเชื้อ มีการดำเนินการแบบง่าย ไม่มีการจัดทำทาง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าอาจจะส่งผลต่อผลลบเทียม (False Negative) 2. กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการคัดกรองไม่ดำเนินการตามนิยาม 'ผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19' ที่กรมควบคุมโรคประกาศ แต่เอกชนจะออกแบบแบบคัดกรอง นิยามเฉพาะปัจจัยเสี่ยง ไม่ดูอาการแสดงร่วม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เหตุผลที่เข้าได้กับทุกคน แล้วจะทำตรวจเชื้อทุกกรณี เพื่อให้สามารถเบิกเงินได้ 3.ผลกระทบต่อระบบการจ่ายและงบประมาณ ตามประกาศชดเชยของ สบสข. กำหนดจ่ายค่าชุด PPE สำหรับคนเก็บเชื้อ ตามจริงชุดละ ไม่เกิน 540 บาท / ครั้ง บริการ พบว่าการลงไปตรวจหรือณรงค์เชิงรุกจำนวนมาก ครั้งละ 50 คน หรือ 100 คน หรือ 200 คน ก็จะใช้ชุด PPE ชุดเดียว ซึ่งมีข้อสังเกตว่า จะดำเนินการเบิกงบประมาณจาก สบสข. 1 คน ต่อ 1ชุด หรือไม่, การจ่ายค่าตรวจแล้วจ่ายตามจริง ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้งบริการ (แยกเป็นค่าน้ำยา /2,500 บาท ค่าชุด PPE 500บาท) ศักยภาพเครื่อง PCR ตรวจได้ 70-90 ตัวอย่าง /1 รอบ แต่จากการสังเกต ใช้ชุด PPE ชุดเดียวเช่นกัน 4. การให้บริการข้ามเขต โดยการประชาสัมพันธ์ตรงไปในหน่วยงานราชการ อปท. และรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่สะท้อนว่า เอกชนเลือกกลุ่มเป้าหมายเน้นจัดการง่ายและได้ปริมาณ ส่วนกลุ่มจำเป็นเสี่ยงสูง เช่น วินมอเตอร์ไซด์ รถตุ้ ยังไม่มีแผนดำเนินการ ซึ่งควรมีการประชุม สื่อสารจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดความเป็นธรรม

#### 3.จำนวนการตรวจหาเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ขณะนี้การตรวจหาเชื้อทำได้ง่ายแล้ว และมีการขยายนิยามในการตรวจมากขึ้น ซึ่งได้ทำการตรวจหาเชื้อไปแล้วกว่า 150,000 ราย สบสข. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ประชาชนตรวจฟรี เพื่อที่จะค้นหาผู้ป่วยและดึงเข้ามารักษา ขณะนี้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการกว่า 100 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) , เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวนวหน้า สำนักข่าวไทย innnews ntiontv bangkokinsight)

- นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย เผย การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกวันว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ที่ห่วงคือรัฐบาลไม่รายงานจำนวนผู้เข้ารับการรักษาเชื้อในประเทศ มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงไปแล้วก็ตัวอย่าง ในพื้นที่ใดบ้าง การเลือกรายงานแต่เฉพาะที่จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาล ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชน ทั้งนี้ ในประเทศไทยตัวเลข

## ประเด็นข่าว

รายงานที่เกิดขึ้นตรวจหาเชื้อทั้งหมดไม่ถึง 1 % จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ รัฐบาลต้องตอบคำถามประชาชน ว่าทำไมจึงไม่เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากกว่านี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ มติชน)

-นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา สธ. ได้แถลงข้อมูลทั้งผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ผู้เสียชีวิตเป็นประจำทุกวัน รวมถึงจำนวนตัวอย่างการตรวจหาเชื้อกับประชาชน ซึ่งขณะนี้ตรวจไปแล้วกว่า 1 แสน 4 หมื่นตัวอย่าง ดังนั้นจึงไม่ทราบว่ามีนายวิสารนำข้อมูลมาจากส่วนใดมาพูด สธ.ที่พร้อมจะให้ชี้แจงให้ข้อมูลทุกด้าน โดยไม่มีการปกปิดข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ตามที่นายวิสารกล่าวอ้าง จึงควรพูดให้กำลังใจมากกว่าทำลายขวัญกำลังใจคนทำงาน

### 4. การผ่อนคลายมาตรการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ), เว็บไซต์(มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ สยามรัฐ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ntiontv js.100 77 kaoded)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า นายกตธิตติคุณความร่วมมือ และตัวเลขจากกรมควบคุมโรคเสนอเข้ามา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้ว่าจะเปิด ผ่อนปรน หรือปิด และนำข้อมูลหลายๆอย่างมาประกอบการตัดสินใจ ยืนยันว่าการจะยกเลิกตอนนี้ยังไม่มี แต่เป็นลักษณะผ่อนปรน ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวเลขของกรมควบคุมโรครายงานมาที่ ศบค. และความจำเป็น เช่นร้านค้าถ้าจะเปิดก็ต้องมั่นใจว่าลูกค้าที่เข้ามาปลอดภัย ต้องป้องกันทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตาม อาจจะมีการทดลองในกลุ่มจังหวัด หรือบางพื้นที่ แต่ต้องรอฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีความชัดเจน จากส่วนกลาง และลงไปสู่จังหวัดเพื่อนำไปปฏิบัติ ต้องรอฟังมติ ครม.และมติ ศบค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า

-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คาดว่า ภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้ จะมีความชัดเจนถึงการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ จากนายกรัฐมนตรี การที่จะพิจารณานั้นจะต้องรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนก่อน ทั้งด้านสาธารณสุขและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หลายฝ่ายไปศึกษามาตรการของการค่อย ๆ ปลดล็อกเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีปลดล็อกในพื้นที่ 32 จังหวัดตามที่บางสื่อนำเสนอ เพราะจะต้องรอการหารือจากที่ประชุม ศบค.ก่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์ แนวหน้า เว็บไซต์(แนวหน้า ไทยโพสต์ ฐานเศรษฐกิจ ntiontv.สวท,ไอเอ็นเอ็น,สำนักข่าวไทย,ทีวีทุกช่อง thestandard newtv.)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า หากจะมีการผ่อนคลายมาตรการ จะต้องพิจารณาสถานการณ์ว่าดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยหลายปัจจัย ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่ลดลงถือเป็นความสำเร็จของคนไทยทุกคน แต่การยืนยันว่าไม่พบผู้ป่วยรายใหม่หรือตัวเลขเป็นศูนย์ จะต้องเฝ้าติดตามค้นหาต่อไปอีก 28 วัน นับจากวันที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อตกค้างหรือซ่อนอยู่ เพราะหากผ่อนคลายแล้วเกิดการปล่อยปละละเลย จะเกิดการกลับมาระบาดซ้ำอีกแน่นอน และจะเพิ่มแบบก้าวกระโดด ดังนั้นต้องไม่ประมาท ยังต้องรักษาความเข้มข้นมาตรการเดิมต่อไปอีกสักระยะ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์จส.100

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ศบค. กำลังพิจารณาความเหมาะสมในการผ่อนคลายบางอย่าง ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือต้องไม่มีการระบาดซ้ำอีก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องปฏิบัติไม่ให้มีการระบาดซ้ำ คือนอกจากจะต้องควบคุมคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศให้อยู่ใน(State Quarantine) แล้ว ประชาชนยังคงมาตรการต่างๆต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก เดลินิวส์ ข่าวสด ผจก. ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ มติชน สยามรัฐ sanook)

-นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อธิการบดีของนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ปิดเมือง คือ "ยาแรง" ถึงเวลาหยุดให้ยา 1 พ.ค. ได้เวลาเปิดเมือง สธ. ส่งข้อเสนอ "เปิดเมือง" ตามแนวทางที่มีขั้นตอน ปลอดภัย และรัดกุมถึง ศบค. แล้ว ถ้าจะเปิดเมืองวันที่ 1 พ.ค. วันนี้ ศบค. ต้องประกาศให้เกิดความชัดเจน เพื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรีบเตรียมการ

### 5.มาตรการการนำคนไทยกลับบ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด มติชน), เว็บไซต์(มติชน thebangkokinsight)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันที่ 22 เมษายน จะเดินทางกลับจากรัสเซีย 25 คน เวลา 10.05 น. เที่ยวบิน S75701 จากเวียดนาม 115 คน เวลา 13.35 น. เที่ยวบิน FD9813 (สนามบินดอนเมือง) และจากเกาหลีใต้ 60 คน เวลา 22.00 น. เที่ยวบิน KE651 ทั้งนี้ทุกคนจะต้องเข้าสู่สถานที่กักกันของรัฐ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ได้รับการประสานจากคนไทยในต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยเฉพาะที่ประเทศอินเดียมีทั้งคนไทย และพระภิกษุสงฆ์ประมาณ 1,400 คน ประสบความยากลำบาก อย่างไรก็ตามตามสถานทูตไทยประจำประเทศอินเดีย เข้าไปอำนวยความสะดวกให้แล้วในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ทางคณะคนไทยที่ตกค้างพร้อมจะเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยเอง หากเดินทางมาถึงประเทศไทยพร้อมที่จะกักตัว 14 วัน ล่าสุดได้รับแจ้งว่าคนไทยบางส่วนจากประเทศอินเดีย จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 400 คน แต่ยังมีเหลืออีกกว่า 1,000 คนที่ยังตกค้าง อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการในการนำคนไทยที่เหลือกลับประเทศทั้งหมดโดยเร็ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (AFS ประเทศไทย) เผยว่า ขณะนี้มูลนิธิฯได้ดำเนินการนำ

## ประเด็นข่าว

นักเรียน AFS 159 คน กลับสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ได้เข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการตามมาตรการการควบคุมและจำกัดการติดต่อของโรคของรัฐ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในต่างประเทศเดินทางกลับ 2 เที่ยวบิน เวลา 10.00 น. เป็นคนไทยที่ตกค้างในเมืองโนโวซีบีร์สค์ ประเทศรัสเซีย เป็นผู้หญิงทั้งหมด 18 คนกลับมา โดยสายการบินเอส 7 แอร์ไลน์ เวลา 21.45 น. คนไทยที่ตกค้างในประเทศเกาหลีใต้อีก 60 คน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ และถูกนำไปกักตัวเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรมภัทรา ย่านพระราม 9

ส่วนที่อาคารผู้โดยสารในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง กลุ่มคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเวียดนามจำนวน 111 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็ก 3 คน เดินทางมาโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไปกักตัวเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรมภัทรา

### 6. รายงานผู้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า nationtv. กรมประชาสัมพันธ์)

-จากกรณีเจ้าหน้าที่ตม.สะเดา จ.สงขลา ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย สสจ.สงขลา ระบุว่าทั้งสองนายไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย วันที่ 18-21 เม.ย. มีการกักตัวเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง 70 คน เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ต่อมาผวจ.สงขลา แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 4 ราย โดยทั้ง 4 รายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายเดิม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ที่ตรวจพบติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่ 20 เม.ย.พร้อมทั้งปิดด่านสะเดาชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยให้ประชาชนใช้ด่านป่าตองเบชาร์แทนชั่วคราว

-จ.สงขลา แถลงกรณีเจ้าหน้าที่ตม.ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 6 ราย ว่า จากการสอบสวนโรค พบว่า ผู้ป่วยคนแรกที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวรายหนึ่ง ซึ่งต่อมาได้สืบทราบว่าต่างด้าวรายนั้นติดเชื้อโควิด-19 จึงสรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่ ตม.น่าจะติดมาจากแรงงานต่างด้าว ส่วนการติดเชื้อของผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เพิ่มขึ้นมาอีก 5 รายนั้น พบว่า ผู้ป่วยรายที่ 2 และรายที่ 3 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ตม.รายแรก เพราะเป็นผู้ที่รับประทานอาหารร่วมกันและอาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ ตม. ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก ในรายที่ 4 รายที่ 5 และรายที่ 6 เป็นผู้ที่ได้รับเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในรายที่ 2 และ 3

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

-สสจ.นนทบุรี รายงานพบเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 39 ของจ.นนทบุรี เป็นชายอายุ 50 ปีมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อยู่ตำบลบางแม่นาง อ.บางใหญ่ อาชีพขับรถ taxi สัมผัสโรคจากการรับผู้โดยสารไปสนามมวยลุมพินี มีผู้สัมผัสโรคอีก 5 คนในบ้านเดียวกัน ผลตรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 ทั้ง 5 คน ขณะนี้ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ พบผู้ป่วยโควิด 19 สะสมทั้งหมด 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย ยังรักษา 1 ราย กลับบ้านแล้ว 7 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งชายเบลเยียม อายุ 58 ปี ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายสุดท้าย กลับบ้าน ทั้งนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มา 19 วัน สำหรับผู้ติดเชื้อรายที่ 17 ซึ่งเป็นสาวพริตตี้ อายุ 31 ปี ชาวปราณบุรี ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการกักตัวอยู่ในบ้านพักตามระยะเวลาที่กำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-จ.ชุมพร พบเพิ่มอีก 3 ราย รวมสะสม 21 ราย ผู้ป่วยที่พบเพิ่มทั้ง 3 ราย เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยในรายแรกๆ ที่ติดอายุกรรมหญิง รพ.ชุมพรฯ ซึ่งเป็นปฏิบัติการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงในเชิงรุกจนทำให้ตรวจพบ และผลการเก็บสิ่งส่งตรวจเพิ่งออกมาในวันที่ 22 เมษายน 2563

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด มติชน)

-ผวจ. กระบี่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ในเกาะลันตาอียังน่าห่วง แม้จะใช้มาตรการล็อกดาวน์ 3 ชั้นแล้ว แต่ยังมีกรณีฝ่าฝืนของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ไม่ยอมใส่แมสก์ และอยู่กับบ้าน หรือโรงแรม ทำให้การติดเชื้อและแพร่ระบาดจึงยังเกิดขึ้น ได้สั่งการจัดตั้งทีมพิเศษลงพื้นที่แต่ละอำเภอตรวจเข้มค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ซึ่งรายล่าสุดที่พบเป็นชาวต่างชาติ ไม่มีแสดงอาการ แต่เมื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งไปตรวจในห้องแล็บ ปรากฏว่ามีเชื้อโควิด-19 ขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยอีก 4 รายที่ต้องมาลุ้นผลตรวจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-จ.ยะลา รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 2 ราย เป็นชาย ต.บางโงยซิแน อ.ยะหา รายแรกเป็นเด็กชายอายุ 14 ปี รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยซึ่งเป็นบิดามารดาและบิดาเสียชีวิตลงแล้ว ส่วนมารดาอยู่ระหว่างการ รักษาตัวในโรงพยาบาล อีกรายเป็นเด็กหญิงวัย 3 ขวบ คาดว่าได้รับเชื้อจากคนในหมู่บ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์บ้านเมือง

-จ.นครปฐม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย เป็นเด็กชายอายุ 12-หญิงอายุ 28 ปี

-จ.ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 3 ราย

-จ.กรุงเทพมหานคร มียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4 คน ยอดผู้ป่วยสะสม รวม 1,451 คน

### 6. เพิ่ม 5 ประเทศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN ThaiPBS thebangkokinsight.

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. เพิ่ม 5 ประเทศเขตติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา มีผลบังคับใช้วันนี้ (23 เม.ย.) เป็นต้นไป

## ประเด็นข่าว

### มาตรการดำเนินงาน สธ.

#### สื่อที่นำเสนอ : 77 kaoded

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ผู้ว่าฯ น่าน ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นผู้แทนมอบกล่องใส่บริเวณศีรษะ ใช้ขณะให้การรักษาผู้ป่วย ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ รพ 16 แห่ง ในจังหวัดน่าน จำนวน 32 กล่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวนหน้า) , เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ข่าวหุ้น ข่าวสด เดลินิวส์ ผู้จัดการ บ้านเมือง ศูนย์ข่าวแชนนัล 100 สำนักข่าวไทย newtv.thestandard innnews) thaiPBS สวท,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีทุกช่อง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ระบุว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีการนำเสนอแผนการผลิตวัคซีน ซึ่งคาดว่าจะภายใน 6 เดือน จะทราบวิธีการผลิต และจะใช้เวลาอีก 18 เดือน เพื่อผลิตวัคซีน จึงขอให้เร่งเวลาเร็วขึ้น ภายใน 3 เดือน ต้องได้แนวทางวิธีการผลิตวัคซีนที่ชัดเจน รวมทั้งจะมีถึงภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยมาร่วมมือกันคิดค้น โดยนำเงินส่วนหนึ่งจากเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท มาใช้ในการผลิตวัคซีน ส่วนวัคซีนในต่างประเทศที่หลายประเทศเริ่มคิดค้น ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทยอยไปลงนามกับหลายที่แล้ว อย่างประเทศจีน แต่ย้ำว่าการร่วมมือต้องทำอย่างรอบคอบและไม่ให้ไทยเสียเปรียบ พร้อมย้ำว่าเมื่อใดที่วัคซีนนำมาใช้กับคนได้ โควิด-19 ก็ไม่ใช่โรคที่อันตรายอีกต่อไป ส่วนช่วงนี้ยังต้องทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อเนื่อง เพราะยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ แนวนหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ เดลินิวส์ ข่าวสด)

-นพ.สุรพรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไทยกับจีนกำลังร่วมทดสอบการใช้วัคซีนในคน หากทำสำเร็จจะทำให้ไทยเป็นประเทศแรกเข้าถึงวัคซีน ส่วนการผลิตวัคซีนของไทยได้เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว อีกทั้งจะสร้างโรงงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา การผลิตวัคซีนของจีนอยู่ระหว่างทดสอบกับคน 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ทดลอง 100 คน ระยะที่ 2 ราว 1,000 คน ระยะที่ 3 ประมาณ 10,000 คน ส่วนไทยน่าจะทดลองในคนได้วัน 3-4 เดือนข้างหน้า โดยการฉีดวัคซีนจะใช้ 2 อย่าง 1.ลดการเสียชีวิตโดยจะฉีดในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก 2.ลดการเจ็บป่วย จะฉีดในกลุ่มวัยทำงานในกลุ่มเมือง ที่พบว่ามีการติดเชื้อจำนวนมาก อย่างไรก็ตามจะมีการประเมินอีกครั้งว่าฉีดกลุ่มไหน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ ) ,เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด ข่าวหุ้น เดลินิวส์ ศูนย์ข่าวแชนนัล 100 ผู้จัดการ TNN newtv.one31 ) สวท,ไอเอ็นเอ็น,สำนักข่าวไทย,ทีวีทุกช่อง

-รมว.สธ.หารือกับผู้แทนธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เรื่องมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร สธ.ในสถานการณ์ โควิด -19 ขอความร่วมมือจากธนาคารทั้ง 2 แห่ง ในการลดดอกเบี้ยให้มากที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ไม่อยากให้พักชำระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ก็เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง ที่มีรายได้ประจำ โดยได้ยื่นข้อเสนอให้ทั้ง 2 ธนาคาร ลดดอกเบี้ยแก่บุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ 2 และให้ปลัดสธ.เจรจาในรายละเอียดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป ทั้งนี้จะนำข้อมูลไปชี้แจงกับ รมว.คลัง ด้วยตนเองอีกทางหนึ่งด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(มติชน ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ผู้จัดการ ศูนย์ข่าวแชนนัล 100 )

-รมว.สธ. รับมอบของบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในสถานการณ์โรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1.เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา สำหรับฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ในรพ.จาก บ.นำวิวัฒน์ คอร์เปอเรชั่น จก. 25 เครื่อง มูลค่า 50 ล้านบาท สามารถนำมาใช้ฆ่าเชื้อชุด PPE. ครึ่งละ 20 ชุด และหน้ากาก N95 ครึ่งละ 60 ชิ้น ในเวลา 1 ชม. 2.ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 ด้วยแสง UVC 40 ตู้ จากคณะผู้ร่วมโครงการ Save Our Medical Staff IN COVID -19 FIGHT หรือ SOS 3.หน้ากากสะท้อนน้ำ 10,000 ชิ้น จากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการช่อง 7HD และ4.ผลิตภัณฑ์คูกี้ มูลค่ารวม 2,851,305 บาท บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ขณะนี้ได้ส่งตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 ด้วยแสง UVC ไปให้รพ.ทั่วประเทศแล้ว 60 ตู้ อยู่ระหว่างการผลิตเพิ่มอีก 900 ตู้ เพื่อมอบให้รพ.ที่มีความจำเป็นผ่านอก. และจะทำการผลิตเพิ่มตามจำนวนของผู้ประสงค์ที่จะสนับสนุนบริจาคให้กับรพ.ต่างๆ โดยรพ.ภาครัฐแจ้งความจำนงค์ได้ที่ Line @sosscovid19fight

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสดไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ) , เว็บไซต์(มติชน แนวนหน้า ntiontv.สวท,ไอเอ็นเอ็น,สำนักข่าวไทย,ทีวีทุกช่อง thestandard newstv.)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า มาตรการในการต่อสู้กับโควิด-19 เชื่อว่าทำให้ทุกคนเครียด หากไม่จัดการจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า และนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ ขณะนี้มีการสำรวจผู้รับผลกระทบสุขภาพจิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ 1.กลุ่มผู้ที่กักกันเชื้อโควิด 2.กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 3.บุคลากรทางการแพทย์ และ 4.ประชาชนทั่วไป ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้เพิ่มคู่สาย 1323 ขึ้นเป็น 20 คู่สาย ทั้งนี้ขอให้ยึดหลักเรื่อง 4 สร้าง 2 ใช้ คือ 1.สร้างให้เกิดความปลอดภัย 2.สร้างความสงบ 3.สร้างความหวัง 4.สร้างความเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกัน 5.ใช้ศักยภาพให้เต็มที่ 6.ใช้สายสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็ง

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะเดียวกันเราต้องสร้างวัคซีนใจ ด้วยหลัก 4 ข้อ คือ 1.ทำให้สงบด้วยการมีสติ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 2.รู้จักวิธีป้องกันตัวเองได้ 3.มีความหวัง สร้างความหวัง 4. หางกายเพื่อควบคุมโรค แต่ให้มีการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ และขอให้ยึดคาถา “อิด อีต อู้” เพื่อผ่านวิกฤติไปได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด แนวนหน้า ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ ไทยโพสต์ มติชน แนวนหน้า ผู้จัดการ เดลินิวส์ business today สำนักข่าวไทย thaiPBS)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต สำรวจความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 12-18 มี.ค., 30 มี.ค.-เม.ย. และ 13-19 เม.ย. พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความเครียดเพิ่มขึ้น เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อสถานะไม่

## ประเด็นข่าว

ปกติ ต้องดูแลกันทุกคน ส่วนใหญ่มีความสามารถในการปรับตัวในสิ่งต่างๆแตกต่างกันไป แต่มีบางส่วนแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องไปดูแล โดยปลัด สธ. ได้มอบกรมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลบุคลากรทางการแพทย์ เชื่อมโยงจัดการเรื่องการหมุนเวียนให้ได้พักบ้าง ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ค่าตอบแทน ส่วนประชาชนถ้ามีความเครียดให้ขอแสดงตัวและขอความช่วยเหลือ เพราะนายกฯจัดหน่วยงานดูแลท่านในทุกด้าน

**สื่อที่นำเสนอ:** เว็บไซต์ ChiangmaiNews, WorkpointNews, NewTV. สำนักข่าวไทย ฐานเศรษฐกิจ สวท., ทีวีช่อง NBT

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมโรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9 กทม. ที่พักสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และต้องแยกสังเกตอาการ State Quarantine เชื้อโควิด-19 ระบุว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ให้คำแนะนำกับทางโรงแรมในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้พบว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่กรมอนามัยเคยให้ไว้

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ newtv. Thaiquote กรมประชาสัมพันธ์) สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5

-ภญ.มุกดาพรรณ ประกอบไวทยกิจ รอง ผอ.อภ. กล่าวว่า ตามที่ สธ.มีแนวทางการใช้ยาต้านไวรัส สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 และได้กำหนดให้มียาจำเป็นสำหรับใช้ในการรักษาจำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ร่วมกันในการรักษาโรคโควิด -19 ให้มีเพียงพอสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตเอง จำนวน 5 รายการ ส่วนยาอีกยาฟ้าวิพราเวียร์ มีการจัดซื้อจากแหล่งผลิตอยู่ 2 แหล่งหลัก คือ ญี่ปุ่น เจ้าของสิทธิบัตร และจีนซึ่งได้รับใบอนุญาตจากญี่ปุ่น จะมีการส่งมอบที่จัดซื้อจากญี่ปุ่นเพิ่มอีก 103,860 เม็ด ในปลายเดือน เม.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.วิฑูรย์ ต่วนวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การระบาระลอกใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่ารุนแรงขึ้นนั้น ไม่กระทบกับการสั่งซื้อยาฟ้าวิพราเวียร์ของไทย เพราะที่ท่าจอดลงกันไปแล้วประมาณ 108,360 เม็ด ซึ่งก็จะค่อยๆ เข้ามาในประเทศไทยเร็วๆ นี้ แต่การจะสั่งซื้อรอบหลังจากนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกันไทยเองก็เจรจาซื้อจากทางจีนด้วย ประมาณ 2 แสนเม็ด จะเข้าไทยประมาณเดือน พ.ค.นี้ ถ้าสถานการณ์ ผู้ป่วยของไทยยังน้อยๆ อยู่ในระดับที่คุมได้ ในส่วนของยาที่มีกินจะพอต่อการใช้รักษาผู้ป่วยไปได้ราวๆ 2-3 เดือน

### มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, บ้านเมือง, มติชน, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokstight, siampost, newtv, Acnews, workpointnews, thestandard, kaohoon, businesstoday, tnthailand, mcot, bbc, springnews, sanook, kapok, js100, innnews, thaipbs, nationtv, 77 kaoded)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า สถานการณ์มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 2,826 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 58 ปี อาชีพแม่บ้าน มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันไขมันในเลือดสูง และภาวะอ้วน มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับลูกสาวที่ป่วยติดเชื้อโควิด มีอาการไข้ ไอ มีเสมหะสีขาวยellow เข้ารับการรักษา รพ. กรุงเทพฯ 22 มี.ค. สำหรับกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ ได้แก่ กลุ่มใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน 10 ราย กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เป็น คนส่งสินค้าทำงานกับนักท่องเที่ยวนอก 3 ราย กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 ที่มีผู้ป่วยสูงสุด ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วย 9 จังหวัด เพิ่มอีก 1 จังหวัดได้แก่ จ.สตูล ขณะที่จังหวัดที่ไม่มีรายงานในช่วง 14 วัน ขึ้นไปสะสม 37 จังหวัด แต่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาหลายวันกลับพบผู้ป่วย จากนั้นต้องไปดูสาเหตุและสอบสวนโรคกันต่อไป ทั้งนี้แม้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะลดลง แต่หากประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และรวมตัวกันจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

-ขณะนี้ สธ. มีการปรับนิยามสงสัยโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป คือ 1.มีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับข้อ 2.มีอาการหนึ่งใดนี้คือ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย/หายใจลำบาก โรคปอดอักเสบ ส่วนปัจจัยเสี่ยง ต้องมีข้อใดข้อหนึ่งในช่วง 14 วันที่ผ่านมา คือ 1.มีการเดินทางไปหรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรค 2.ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด ติดต่อกับคนจำนวนมาก 3.ไปสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้าง สถานพยาบาล 4.สัมผัสผู้ป่วยโควิดก่อนหน้า ซึ่งขณะนี้ สปสช.รับผิดชอบการตรวจเรื่องนี้ให้ประชาชนทุกคน

-ด้านความมั่นคง พบว่าคนที่ออกมาแล้วชุมนุมลดลง 10 ราย และคนออกนอกเคหสถานลดลง 139 ราย สำหรับเหตุที่มีการฝ่าฝืนออกมาแล้วชุมนุมกัน พบว่า มาจากการดื่มสุรา เล่นพนัน และยาเสพติด ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนแล้วว่า ไม่ควรจะมีการเล่นพนันกัน เพราะจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูง จังหวัดที่มีการฝ่าฝืนมากที่สุดประกอบด้วย ภูเก็ต กทม. ปทุมธานี นครศรีธรรมราช สงขลา เป็นต้น

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค." โฟสต์ข้อความในหัวข้อ "100 วันแห่งการต่อสู้...ขอขอบคุณทีมแพทย์ไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ nationtv.

-กรมศุลกากร ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามรัฐ สำนักข่าวอิศรา)

-กรมราชทัณฑ์โอนเงินให้ "เรือนจำ" ทั่วประเทศเกือบ 200 ล้านบาท เพื่อซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันภัยโควิด-19 และเพิ่มพื้นที่นอน ลดความแออัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก)

-จุฬาราชมนตรี" ย้ำ 5 จว.ได้ยังไม่ปลอดภัย ขณะที่ รมว. วัฒนธรรม. ขอขอบคุณจุฬาราชมนตรีออกมาตรการตามหลักศาสนาอิสลามป้องกันโควิด-๑๙ เน้นปฏิบัติปลอดภัย-ถูกต้องตามประกาศสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(แนวหน้า คมชัดลึก ข่าวสด one31 newtv.)

## ประเด็นข่าว

-ที่รพ.หาดใหญ่-นาหม่อม จ.สงขลา ได้มีพิธีส่งตัวกลุ่มดาวะห์ที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย และขณะนี้รักษาตัวหายแล้วจำนวน 9 คน เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา 8 คน และสตูล 1 คน หนึ่งในกลุ่มดาวะห์ที่หายป่วย กล่าวเสียใจที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน แต่ก็ขอให้สังคมทุกศาสนาให้อภัยพวกตน เพราะล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน และพวกตนก็พร้อมที่จะบริจาคพลาสมาโควิด เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย และเพื่อความสบายใจของผู้คนในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ แม้จะรักษาหายแล้ว แต่ยังไม่ขอกลับบ้าน โดยจะไปกักตัวต่อที่รพ.สงขลานครินทร์ สาขา 2 ที่ ต.เกาะยอ ต่ออีก 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** nationtv

-จ.ระนอง ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง กรณีผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงติดโรค โควิด-19 หลบหนีออกจากโรงพยาบาล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นสพ.ข่าวสด จับมือกรมสุขภาพจิต จัดอีเวนต์ออนไลน์ กิจกรรม 'พลังใจ พลังฮีโร่ สู้โควิด-19' ระดมหมอ ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้สู้โควิด พร้อมดารานักร้องร่วมให้ความบันเทิง ผ่านเพจเฟซบุ๊กข่าวสด วันเสาร์นี้ ตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น

### สถานการณ์อื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ประชาไท

-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทำหนังสือถึงประธานป.ป.ช.- ผู้ว่าสง.ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อชุดป้องกันโควิด-19 ของ อบจ.ลำพูน 16.3 ล้านบาท โดยจัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) เพื่อแจกให้กับผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 27,700 ชุดๆ ละ 590 บาท การจัดซื้อครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงใช้ "วิธีคัดเลือก" โดยเจรจากับผู้ขายเพียงสามราย ทั้งๆ ที่สินค้าเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและไม่ขาดแคลน อีกทั้งยังมีข้อกังขาว่า สินค้าที่ซื้อเช่น งานขาม แปรงสี ฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ มีลักษณะเป็นการ "ป้องกัน - ควบคุม - รักษา" โรคโควิด-19 จนถือว่าต้องจัดซื้ออย่างเร่งด่วนได้อย่างไร จึงงโงะทั้งอาญาและทางวินัย หากพบว่าการจัดซื้อไม่โปร่งใส

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

- ต.ร่วมสาธารณสุขจังหวัดตรังตรวจสอบโรงงานผลิตสาลีแอลกอฮอล์ ย่านนาจอมเทียนพบผิด พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

- ผู้สื่อข่าวชาวอเมริกัน-ไทย เผยประสบการณ์ตรงชีวิตในสถานกักตัวที่กำแพงแสน จ.นครปฐม หลังเดินทางเข้าประเทศไทย ชี้ข้อดี อาหารไทยอร่อย-เน็ต WiFi แรง แต่ต้องนอนร่วมกับคนแปลกหน้า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ)

-กรณีอดีตผู้สื่อข่าวหญิงไทย ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โพสต์คลิปปิดวิดีโอไม่สบาย เป็นโรคโควิด-19 ขณะนี้ต้องนอนพักรักษาตัวในที่พักนั้น ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระบุว่า หญิงไทยคนดังกล่าวอาศัยในเมืองรอตเตอร์ดัม สถานทูตฯได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้ว ทราบว่าแพทย์ให้ยามารักษาตัวที่บ้าน และมีเพื่อนบ้านคนไทยในละแวกใกล้เคียง ช่วยดูแลเรื่องอาหารการกิน เจ้าตัวยังไม่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากสถานทูตฯ อย่างไรก็ตาม ได้แจ้งให้ทราบว่า หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทันที และจะติดตามอาการของหญิงไทยคนดังกล่าวต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-จนท.ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สสจ.ชลบุรี นำหมายศาลเข้าตรวจค้นโรงงานเอ็มแอนด์เอเมดิคอล ซัพพลาย เลขที่ 64/9 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน ลักลอบผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นสาลีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจำนวนมาก นอกจากนี้ยังจับกุมคนงานชาวพม่าผิดกฎหมาย 5 คน ควบคุมตัวนายสุริยันต์ สามาลา อายุ 39 ปี ผู้จัดการโรงงานไปดำเนินคดี สอบสวนทราบว่า โรงงานดังกล่าวมี นายภักสิทธิ์ ภิรมย์ประเสริฐ เป็นเจ้าของ อ้างว่าโรงงานอยู่ระหว่างการขออนุญาต แต่ลักลอบผลิตสาลีแอลกอฮอล์ออกมาขายช่วงไวรัสโควิดระบาดหนัก

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์, ผก.รายวัน360องศา, แนวหน้า) ,เว็บไซต์(เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด แนวหน้า ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ thebangkokinsight TNN nationtv.ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์, thestandard, สปริงนิวส์, โพสต์ทูเดย์.)

-**วัคซีน** รัฐมนตรีสาธารณสุขสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นผู้พัฒนา (ChAdOx1 nCoV-19) จะเริ่มการทดลองในมนุษย์ในวันพฤหัสบดีนี้ ขณะที่เนเธอร์แลนด์ประกาศรับอาสาสมัครเพื่อเข้ารับการทดลองวัคซีนที่พัฒนามาจากวัคซีนป้องกันวัณโรคในเด็ก ส่วนที่เยอรมนี ออกประกาศอนุญาตให้มีการทดสอบเชิงคลินิกเป็นครั้งแรกของวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทไบโอเอ็นเทค (BioNTech) ของเยอรมนี กับอาสาสมัคร 200 คน ซึ่งทำให้เยอรมนี เป็นประเทศที่ 4 ของโลก ที่มีการทดสอบเชิงคลินิก นอกจากนี้เทค ยังมีความร่วมมือกับบริษัทไฟเซอร์ จากสหรัฐฯ ในการพัฒนาวัคซีน (BNT162) ที่จะมีการทดสอบทางคลินิกในสหรัฐฯด้วย

-**งานวิจัย**ของสวีเดนเผยว่า โควิดไวรัสไม่ได้โจมตีเฉพาะปอดเท่านั้น แต่ยังโจมตีหลอดเลือดทั่วร่างกาย ส่งผลให้ เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้น้อยลง และหยุดไหลเวียนไปในที่สุด ทำให้อวัยวะภายในของผู้ป่วยมีปัญหา

ไม่ว่าจะเป็นหัวใจ ไต ลำไส้เล็ก และอวัยวะอื่นๆ

-งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด พบว่า การใช้ "Digital tracing" ระบบติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อจากผู้ป่วยทันที สามารถช่วยได้ถึง 50 % ปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้อยู่ 2 แอปพลิเคชัน คือ Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) ของกลุ่มประเทศยุโรป และ Trace Together ของประเทศสิงคโปร์

## ประเด็นข่าว

- สหรัฐฯ** ซีดีซี เตือนว่า การแพร่ระบาดระลอก 2 ของ โควิด-19 จะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม เพราะอาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับฤดูไข้หวัดใหญ่ ให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมือ
- สิงคโปร์** แถลงยืนยันตัวเลขผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ล่าสุดในวันนี้ พบว่าเพิ่มขึ้นอีก 1,016 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานต่างชาติในหอพักคนงาน ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อพุ่งสูงกว่าหลักหมื่น มาอยู่ที่ 10,141 ราย
- จีน** รายงานในวันพุธว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 30 คน ในจำนวนนี้ 23 คนเดินทางมาจากต่างประเทศ อีก 7 คนเป็นเคสในประเทศ และทั้งหมดอยู่ในเฮยหลงเจียง กลายเป็นจุดร้อนล่าสุดของจีน เนื่องจากพลเมืองจีนที่บินกลับจากรัสเซีย ขณะที่พรมแดนภาคพื้นดินถูกปิดแล้ว และมีการสร้างโรงพยาบาลสนาม 1 แห่งเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ
- อินโดนีเซีย** หวั่น โควิด-19 ระบาดหนัก ห้ามคนกลับบ้านช่วงเดือนรอมฎอน
- แอฟริกาใต้** พบอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันจากการไปร่วมงานศพต่างๆ พิธีศพกลายเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- เกาหลีใต้** พบคนไข้โควิด-19 ที่พบว่ากลับมามีเชื้ออีก แต่ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นในการติดเชื้อรอบสอง
- ญี่ปุ่น** พบลูกเรือสำราญอิตาลี 33 ราย ติดเชื้อโควิดขณะจอดซ่อม
- อินเดีย** นักวิจัยอินเดียเสนอให้คนหนุ่ม-สาวติดโควิด'สร้างภูมิคุ้มกัน' ดีกว่าหวัดตายเพราะ'ล็อกดาวน์'
- สวีเดน** ปลอ่ยให้โรงเรียน, สถานที่, ตลอดจนร้านอาหาร และอีกหลายธุรกิจ เปิดทำการตามปกติ แต่ขอให้ประชาชน มีความรับผิดชอบและเว้นระยะห่างทางสังคม
- เม็กซิโก** บุคลากรทางการแพทย์เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มหน้ากากอนามัย รวมถึงชุดและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้มีใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
- เวียดนาม** ผ่อนมาตรการเตรียมเปิดบินในประเทศ หลังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ 6 วันติดต่อกัน ไม่มีผู้เสียชีวิต
- สำหรับตัวเลขทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 2,565,879 คน เสียชีวิต 177,789 ศพ รักษาหาย 696,846 ราย ใน 210 ประเทศและดินแดน โดยสหรัฐยังได้รับผลกระทบหนักที่สุด มีคนติดเชื้อ 819,175 คน ตาย 45,343 ศพ สเปนป่วย 204,178 ราย เสียชีวิต 21,282 ศพ อิตาลีติดเชื้อ 183,957 คน ตาย 24,648 ศพ ฝรั่งเศสป่วย 158,650 ราย เสียชีวิต 20,496 ศพ เยอรมนีติดเชื้อ 148,453 คน ตาย 5,086 ศพ
- ขณะที่ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติที่มีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดในโลก อยู่ที่ร้อยละ 83 ด้วยยอดผู้ติดเชื้อ 2,826 คน และหายป่วยแล้ว 2,352 คน กลุ่มเดียวกับเกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ไชล์แลนด์ และจีน

### บทความ

#### สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ คนในข่าว

-เสนอว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ ว่า ทุกกรมต้องร่วมกันพัฒนาวัคซีน ประเทศไทยจะต้องเป็นพระเอกในการพัฒนาวัคซีนให้ได้ ขอความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนที่ชัดเจนภายใน 3 เดือน

#### สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอว่า ระหว่างที่ยังลั่นยอดผู้ติดเชื้อให้ลดลง กรมควบคุมโรคเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการใช้นาฬิกาชีวิตมาใช้ในประเทศไทยถือเป็นความหวัง เห็นว่าการดำเนินการต่อสู้กับโควิด-19 เดินหน้า ดีขึ้นตามลำดับ จากนั้นไปควรจะยึดแนวทางเดิมคือให้ทางการแพทย์ เป็นทัพหน้าในการแก้ปัญหา การปลดล็อกมาตรการต่างๆ เร็วเกินไปอาจทำให้ประชาชนจะเกิดความประมาทจนเกิดการระบอบใหม่ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อาจจะซ้ำรอยกับต่างประเทศทั้งยุโรปและญี่ปุ่น โดยเฉพาะซูเปอร์สเปรดเดอร์ในประเทศสิงคโปร์

#### สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-เสนอบทความ การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ความเข้มข้นและน้ำหนักได้เท่าไรบ้าง กระทรวงสาธารณสุข แต่ปัญหาใหญ่ที่รมว.สธ.โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วเมือง คือปัญหาจากการที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ ตามรพ.ทั่วประเทศ ไม่มีหน้ากากอนามัย ใช้อย่างเพียงพอ ล่าสุดรมว.สธ.ดำเนินการบริหารจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับโครงการตามงบประมาณตามพระราชกำหนดกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยสธ.ได้รับจัดสรรวงเงิน 45,000 ล้านบาท เพื่อใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการสู้ศึกไวรัสโควิด ระบุว่า ขอให้ผู้บริหาร สธ. พิจารณาโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจที่เสียหายไปและช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชน แลกภายหลังการประชุมร่วมกับคกก.วัคซีนแห่งชาติ ที่ประชุมได้เสนอพิมพ์เขียวของแผนการทำวัคซีน และมีมติเป็นเอกฉันท์ในการสนับสนุนทำแผนการทดลอง และจัดให้มีการทำความร่วมมือกันในระดับประเทศ ในการผลิตวัคซีน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดต่อกับสถาบันวิทยาศาสตร์ในไทยและต่างประเทศเพื่อลงนามในบันทึก เอ็มโอยู เพื่อพัฒนาวิจัยวัคซีน โดยได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบไปศึกษาเกี่ยวกับเอ็มโอยูต่างๆ อย่าให้มีการเอาเปรียบกันระหว่างคู่สัญญา และที่สำคัญ "อย่าให้ไทยได้เข้าถึงวัคซีนช้ากว่าคนอื่น"

#### สื่อที่นำเสนอ: ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอบทความ สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง บ.กำจัดแมลงส่วนใหญ่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการฆ่าสิ่งที่มีารบวณมนุษย์ รวมถึงพาหะนำเชื้อโรค ซึ่งวิธีการฉีดพ่น กำจัดแมลง จะแตกต่างออกจากการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค วิธีการจัดการที่ใช้ในปัจจุบันเรียกว่าการฉีดพ่น โดยใช้ เครื่องพ่น ULV (Ultra Low Volume) หลักการพ่นยาที่เราใช้คือ การใช้เครื่องพ่น ULV ไม่ใช่ว่าเราจะไปพ่น ไปฉีดน้ำใส่พื้นเพื่อให้ละอองกระจาย วิธีที่เราฝึกอบรมคือ ใช้เครื่องพ่น ULV พ่นไปในอากาศ คล้ายๆ กับหมอกควัน เพียงแต่ว่าไม่ใช่ควัน แต่เป็นน้ำซึ่งมีละอองฝอยเล็กมาก เล็กถึงประมาณ 3 - 5 ไมครอน วิธีการนี้ไม่ทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย น้ำยาที่พ่นออกไปจากเครื่อง ULV จะไม่มีแรงปะทะ ถ้าน้ำยาจะตกก็จะตกลงมาที่พื้นด้วยความนุ่มนวล จะลงไปจับ

## ประเด็นข่าว

กับเชื้อโรคแล้วก็ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าโมเลกุลของเชื้อโรค วิธีการไม่ได้ใช้แฮนด์สเปรย์ หรือเครื่องพ่นยาที่ทำให้เกิดน้ำกระเซ็น ก็ไม่มีการทำให้เชื้อกระจายไปที่ไหน นี่คือหลักการ ฉะนั้นวิธีการนี้สามารถทำได้รวดเร็ว

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-เสนอว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนขาดรายได้ และเริ่มขาดแคลน ขณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนใน ศบค. จึงศึกษาแนวทางการรีสตาร์ทธุรกิจขึ้นมาโดยมีเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุข และมีมาตรฐาน

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระบวนทรรศน์

-เสนอว่า ในช่วงกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 ปรากฏว่า สิ่งที่ขาดหายไปจากโลก คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการจัดการกับปัญหา แต่ประเทศดำเนินมาตรการแบบตัวใครตัวมัน ระบบโลกมีลักษณะ social distancing ระหว่างประเทศ เน้นนโยบายชาตินิยม ปิดประเทศ มองคนต่างชาติเป็นภัยคุกคาม ไม่มีความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเลย

**สื่อที่นำเสนอ :** ข่าวสด คอลัมน์ เลาะสนาม

-เสนอว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันหากรักษาสถานะการติดเชื้อและลดจำนวนลงให้น้อยกว่านี้อีก เชื่อว่ามาตรการผ่อนปรน ในบางจังหวัดน่าจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ แต่การปลดล็อกทุกอย่างยังต้องอยู่ในการควบคุมและกำกับดูแลอย่างรัดกุม เช่นนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์ "ซูเปอร์สเปรดเดอร์" ได้อีก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-เสนอว่า ในเวทีเสวนา "เหล่า บุหรี่ กับความเสี่ยง โควิด-19" ระบุว่า แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุเพิ่มความเสี่ยงในโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีโอกาสรับเชื้อง่ายกว่าคนปกติ ผู้ที่ดื่มเหล้าแก้วเดียวกันมีสิทธิรับเชื้อโควิด-19 ทุกคน ส่วนการสูบบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 1. การสูบบุหรี่ทำให้ปอดไม่แข็งแรง ถ้าสูบเป็นระยะเวลานานสามารถนำไปสู่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เสี่ยงติดเชื้อมาก และ 2. การแบ่งกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันหรือการใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกัน อาจส่งผลต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้จากทางน้ำลายหรือเสมหะ ดังนั้นช่วงเวลานี้ จึงเป็นเวลาสมควรที่จะเลิกเหล้าและบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาและผลิตชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR ซึ่งได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และได้ส่งมอบชุดตรวจให้แก่รัฐบาล เพื่อส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 20,000 ตัวอย่าง จากความตั้งใจ 100,000 ตัวอย่าง เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-เสนอสรุปข่าว แชรริตี้ไอเวนต์ออนไลน์ระดมทุนช่วยเหลือ รพ.สต. โดยมีการ TALK เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 กับประเด็นต่างๆ โดยผู้บริหาร สธ., อธิบดีสถานการณ์สดจากพื้นที่, ระดมทุนบริจาคให้กับ รพ.สต. 4 ภาค และ พบดารานักร้อง นักแสดง นักเขียน เซฟ นักกีฬาทีมชาติ ร่วมให้กำลังใจ และ Mini Live Concert สามารถติดตามชม Live สดทั้งวันทางเฟซบุ๊กข่าวสด และในเครือ วันที่ 25 เมษายน 63 เวลา 10.00-18.00 น.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ msn

-กล่าวว่า งานวิจัยที่จะเผยแพร่ลงในวารสาร Emerging Infectious Diseases โดย CDC ระบุว่า เครื่องปรับอากาศอาจเป็นพาหะและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 หลังพบลูกค้าร้านอาหารในวงจตุรัส 9 คน ติดเชื้อจากลูกค้าที่มาจากอุ้ยอันเพียง 1 ราย ทั้งที่นั่งห่างกัน ทั้งนี้ยังมีผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่นั่งห่างกับผู้ติดเชื้อมาก เป็นเวลานานกว่า 4 ชม. ในงานวิจัยยังเผยอีกว่า ในสภาพแวดล้อมปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ เชื้อสามารถแพร่ได้ไกลกว่าระยะปลอดภัย และอยู่ในอากาศได้ยาวนานแม้ว่าผู้ติดเชื้อจะไม่อยู่บนรถแล้ว

## โรคหัวใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (MCOT, ไอเอ็นเอ็น, Innews, New18)

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ขณะนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีอากาศร้อนจัดซึ่งอากาศร้อนทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายชนิด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น ไขมันอุดตัน ในเส้นเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เนื่องจากเมื่ออากาศร้อนร่างกายจะมีการสูญเสียเหงื่อมากขึ้น และมีการขยายตัวของหลอดเลือดในร่างกาย โดยเฉพาะคนที่มีเส้นเลือดตีบตันอยู่เดิม การอยู่ในที่มีอากาศร้อนจัดนานๆ อาจทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินจากความร้อน (Heat Stroke) คือ มีไข้สูง ระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ ซึ่งถ้ารุนแรงมากก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วเป็นลม อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการเต้นผิดจังหวะของหัวใจอย่างฉับพลัน ผู้ป่วยมักจะมีอาการแน่นหน้าอกหรือใจสั่นก่อนจะเป็นลม ส่วนคนที่มีเส้นเลือดตีบตัน การอยู่ในที่มีอากาศร้อนมากๆ อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายเฉียบพลันได้

ด้าน นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลสุขภาพหัวใจช่วงหน้าร้อน มีดังนี้ 1. ผู้ป่วยโรคหัวใจควรรับประทานยาสม่ำเสมอ 2. ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ 3. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่อากาศร้อนเป็นเวลานาน 4. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มหรือรสจัด 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากพบว่ามีอาการแน่นหน้าอก มีเหงื่อออกใจสั่น ปวดร้าวไปกราม สะบักหลัง แขนซ้าย จุกคอหอย บางรายมาด้วยจุกใต้ลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อน ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

## แอปพลิเคชันประเมินความเครียดช่วงโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (JS100, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, ผจก.ออนไลน์, เดลินิวส์, MCOT)

-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดตัวแอปพลิเคชัน Mental Health Check Up เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ IOS และ Android สำหรับให้ประชาชนตอบแบบสอบถามด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินว่ามีคะแนนความเครียดอยู่ในระดับใด หากมีความเครียดมากแนะนำให้



## ประเด็นข่าว

ประเมินปรึกษาจิตแพทย์ ซึ่งปกติแล้วหลังเกิดการระบาดหรือภาวะวิกฤต 1-2 เดือน ประชาชนมักจะเกิดความเครียดตามมา กรมฯ จึงได้ทำแบบสำรวจความเครียดของกลุ่มประชาชนมาต่อเนื่องหลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนร้อยละ 93.9 มีความเครียดในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 4.1 เครียดมาก และร้อยละ 2 เครียดมากที่สุด

### กรม สบส. เปิดทำธุรกรรมออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ThaiGov

- เสนอข่าว ทันทแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรม สบส. จึงเปิดให้ทำธุรกรรม ผ่านทางออนไลน์ ทั้งการขออนุญาตเปิดกิจการสปา คลินิก รพ.เอกชน การต่ออายุ เปลี่ยนแปลง แจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล สามารถยื่นคำขอได้ที่ [www.biz.govchannel.go.th](http://www.biz.govchannel.go.th) ส่วนกรณีขอเปิดร้านนวด สามารถยื่นคำขอส่งทางไปรษณีย์มาที่กรมฯ การชำระค่าธรรมเนียมรายปีของกิจการนวดหรือสปา สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ [spa.hss.moph.go.th](http://spa.hss.moph.go.th) และชำระเงินที่ส.กรุงเทพฯทุกสาขา ส่วนหมอนวดเพื่อสุขภาพที่ต้องการขึ้นทะเบียน ให้ยื่นผ่านทางไปรษณีย์มาที่กรมฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

### วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (MCOT, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, thebangkokinsight, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, เนชั่นทีวี, มติชนออนไลน์, TNN, กรมประชาสัมพันธ์, thaigov, workpointnews, thaipbs, ข่าวหุ้น, ข่าวสด, new18, สำนักข่าวอิศรา)

- เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สบสช. รมรณรงค์เร่งให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 63 ในระหว่างวันที่ 1 พ.ค.- 31 ส.ค. 63 จำนวน 4.11 ล้านโดส สำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ 2.สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กก. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับบริการวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

### ร้องเรียนแหล่งผลิตแอลกอฮอล์ไม่ได้มาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้

- เสนอข่าว จดหมายจาก คุณลลิตา คนชลบุรี ระบุว่า บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้นำแอลกอฮอล์มาพักไว้จำนวนมาก เป็นแหล่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ไม่มั่นใจว่าได้มาตรฐานหรือไม่ อีกสถานที่หนึ่งเปิดโรงงานผลิตครีม ผลิตแอลกอฮอล์ ไม่ได้มาตรฐาน แต่ได้รับอนุญาตในการผลิต แจ้งทุกหน่วยงานไปแล้วเบื้องต้นไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบ จึงฝากข้อมูลมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบให้ที

### พายุฤดูร้อน

ที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสดออนไลน์, เนชั่นทีวี, ผจก.ออนไลน์, MCOT, มติชนออนไลน์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, ไอเอ็นเอ็น, Innews, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์)

- เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศระบุว่า พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่เข้าปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออก ในวันที่ (23 เม.ย. 63 ) ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อน ส่งผลทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่ 26 เม.ย. 2563 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

## สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

